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ผม
เหน็/ฟัง/ด ูหลายๆ โค้ชสร้างแรงบนัดาลใจหลายท่าน เขา

มักจะสอนว่า เราต้องเห็นคุณค่าตัวเองมากๆ เชื่อมั่นใน

ตัวเรา อย่าคิดว่าตัวเองด้อย.. ที่จริงมันก็ถูกนะ ไม่ผิดเลย แต่มันต้อง

บนความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย..

เพราะหลายคน เอาไปคิดว่า เราคือผู้สมควรจะได้ เราต้องได้ 

และเราต้องแพง!.. แบบไร้เหตผุล.. อะไรท�าให้มัน่ใจตวัเองขนาดนัน้? 

ขออธิบายอย่างนี้แล้วกัน

ประการแรก เรื่องการอย่าลดคุณค่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง หลาย

คนไม่รู้ตัวอยู่ว่ากดตัวเองต�่าเกินไป ท�าให้ตัวเองด้อยค่าเกินไป ย�้าว่า 

โดยไม่รู้ตัว (ผมเองก็เคยเป็นหนึ่ง) ซึ่งท�าให้ท�าอะไรหลายๆ อย่างใน

ชีวิตแล้วได้ผลลัพธ์ “ไม่คุ้มค่า” เช่น การท�าสิ่งต่างๆ เพราะคิดว่ามัน

เล็กน้อย คิดว่ามันไม่เป็นไรบ้าง แนวๆ ใจดีผิดที่ ยังไงก็ได้บ้าง โดน

เขาเอาเปรียบอย่างเต็มใจ และในตอนน้ันเราไม่ได้มอง หรือรู้สึก

ว่า ไม่คุ้มค่า ดังที่กล่าว เพราะไม่รู้ตัวเองอยู่ลึกๆ ในบางประการ ถ้า

อธบิายหมดคงอกียาว ถ้าให้สรปุแบบคดิออกมองเหน็ภาพง่ายๆ กค็อื 

การกระท�าที่สุดท้ายลึกแล้ว เราจะรู้สึกว่าหรือโทษว่า ท�าดีไม่ได้ดี คน

อื่นๆ เห็นแก่ตัว นั่นแหละ ที่จริงแล้วแค่ท�าผิดเอง (อย่าโทษใคร)

ประการท่ีสอง เอาไว้ส�าหรับคนที่ ไม่พยายามสร้างคุณค่า 

ทั้งที่คนอื่นท�าได้ เราก็ท�าได้ แค่ไม่กล้าท�า ไม่กล้าสู้ ดูถูกตัวเองว่าท�า

ไม่ได้ ซึ่งอาจท�าได้ดีกว่าด้วยซ�้า ถ้าเราท�าตรงนั้นเสีย เราก็ควรได้รับ

อะไรที่ “คุ้มค่า” กว่าปัจจุบันเช่นกัน

ซึ่งทั้งสองประการน้ี มีเยอะ มีหลายคน ต่างเหตุผล ที่ไม่น่า

เป็นเหตุผลนักหรอก จึงท�าให้เขาเหล่านั้น ก้าวหน้ายาก ส�าเร็จยาก นี่

กล่าวถึงการที่เราไม่ควรดูถูกตนเอง ลดคุณค่า หรือเราทุกคนล้วนมี

คุณค่า เก่งกาจกว่าที่เราคิด ถ้าไม่ติดปม ติดอ้างต่างๆ นาๆ

ทีนี้เมื่อรับงาน หรือขายอะไร ก็หลงตนคิดว่าต้องได้มากๆ 

เท่านั้น เท่านี่ เราคู่ควร

ทว่า หากกลบัมาทีป่ระเดน็เดมิ ดงัทีบ่อกไป บางคนถกูกระตุน้ 

จากโค้ช จากความเชื่อ ซึ่งไม่ได้บอกว่าโค้ชพูดถูกหรือผิด (เพราะไม่

ได้ฟังด้วย) แต่มีหลายคนเข้าใจผิด คิดว่า มันจะต้องได้ทันที ก้าว

กระโดด หลงว่าคุณค่าตนสูงส่ง (จริงๆ สูงส่งจิตใจได้เลย แต่ผลงาน

เป็นอีกเรื่องหนึ่ง) ทีนี้เมื่อรับงาน หรือขายอะไร ก็หลงตนคิดว่าต้อง

ได้มากๆ เท่านั้น เท่าน่ี เราคู่ควร ลูกค้าก็หันหน้าหนี นี่มันแพงไป๊ 

ลูกค้าเขาไม่ได้ไม่มีทางเลือก ไม่ใช่ไม่มีการพิจารณา… แทนที่จะได้

ขาย ได้พัฒนา เลยเท่ากับว่า ย�่าอยู่ที่เดิม

พอลูกค้าไม่ซื้อ หรือมีมาซื้อบ้าง แน่นอนว่าเป็นไปได้ แต่เมื่อ

ลูกค้าน้อย คนใช้บริการน้อย ก็มีความหลงว่า เขา (ลูกค้า) เหล่านั้น

ไม่เห็นคุณค่า ตน/สินค้าตน ก็ว่ากันไป ผลลัพธ์มันสะท้อนตัวมันเอง

ในที่สุด และเรื่องท�านองนี้มันดาบสองคมเสมอ..

คุณค่าตีความยาก คุ้มค่าพอตีความได้

คณุค่า คนเราล้วนตคีวามไม่เท่ากนั แน่นอนว่าไม่จ�าเป็นต้อง

ลดตน ให้กบัคนทีไ่ม่เหน็คณุค่า แต่ความ คุม้ค่า มนัพอตคีวามกนัได้ 

หากมันคือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ไม่ว่ารูปแบบใด ซื้อ ขาย ว่า

จ้าง กระทั่งไหว้วาน

ไม่จ�าเป็นต้องลดคุณค่า แต่อย่าหน้ามดืกระทัง่ไม่สนใจความ

คุ้มค่าของใคร เราไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้น การที่เขาซื้อ จ้าง อะไร

ที่แพง ราคาสูงได้ เพราะคนซื้อก็คิดในมุมเขาว่ามัน “คุ้มค่า” จาก 

คุณค่า ที่เขาให้ ไม่ใช่ คุณค่าที่เราคิดเอง 

นึกถึงค�าปู่จ๋าน ในรายการ The Rapper ปี 1 (บทความย้อน

หลัง) บัลลังก์ มันอยู่ตรงนั้น บางคนมั่นใจตนเองทันทีเกินไป เหมือน

นั่งบัลลังก์ ที่จริงแล้ว บันไดต่างหากท�าให้คนก้าวขึ้นไป บันไดมันไป

ทีละขั้น สร้างคุณค่าตนเองขึ้นไป วันหนึ่งก็สูงได้กว่าคนหลงนั่ง

บัลลังก์..

อย่าลดคุณค่า หรือ ว่าหลงตน ?
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